

สกอ.สั่งเช็ค"ม.เอกชนดัง" เปิดสอนปริญญาตรีปีเดียวจบ

☛ นำเสนอเมื่อ 20 เม.ย. 2559

“สรนิต” เผยได้รับร้องเรียน พบ ม.เอกชนแห่งหนึ่งลูกไก่เปิดสอน ป.ตรีรัฐศาสตร์ปีเดียวจบ ระบุส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้ว เดือนก่อนสมัครเขาเรียนควรเช็คข้อมูลมหา’ลัยกับ สกอ. ก่อน

วันที่ 20 เม.ย.รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ว่า ในพื้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือมีการติดป้ายโฆษณาโดยระบุว่า **ด่วน เรียน ป.ตรี (รัฐศาสตร์) ปีเดียวจบ** และได้เขียนหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ สกอ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบการโฆษณาผ่านป้ายดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นพบว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง เก็บค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 180,000 บาท ใช้เวลาเรียน 1 ปี ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะการเรียนระดับปริญญาตรีต้องเรียนอย่างน้อย 120-150 หน่วยกิตจึงจะเรียนจบ และต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปีแน่นอน

ดังนั้นจึงชี้ให้เห็นว่าเป็นการเอาปริญญามาล่อให้คุณเข้าเรียน โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพ ทั้งนี้คงต้องรอข้อมูลจากการตรวจสอบในรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งว่า หลักสูตรที่เปิดนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะต้องมีการตักเตือน และหากยังไม่ปรับปรุงแก้ไขก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา สกอ. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทั้งรัฐ และเอกชนจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องมาตรฐานหลักสูตร และสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยทุกเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาทาง สกอ. จะส่งเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบ และพบว่าส่วนใหญ่การจัดการเรียนการสอนบางสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีคุณภาพจริง ซึ่ง สกอ. จะทำการตักเตือนไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยส่วนใหญ่เมื่อแจ้งไปแล้วมหาวิทยาลัยก็จะปฏิบัติตาม

“รากลึกของปัญหาคุณภาพของมหาวิทยาลัย จนทำให้เกิดการร้องเรียนต่างๆ เข้ามานั้น เกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักคือ การที่ประชาชนติดค่านิยมของใบปริญญา อยากได้ใบปริญญา เพราะมองว่าใบปริญญาเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ ขณะที่มหาวิทยาลัยก็มองแต่เรื่องค่านิยม จนละเลยเรื่องคุณภาพ ดังนั้นจึงอยากให้มหาวิทยาลัยคำนึงถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพิ่มสมรรถนะ และทักษะในการประกอบอาชีพ ดูแลลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม และช่วยพัฒนาประเทศชาติ” รศ.นพ.สรนิต กล่าวและว่า อยากฝากเตือนไปยังผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนว่า ก่อนเลือกเรียนสาขา คณะ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยใด ขอให้ตรวจสอบมายัง สกอ. ก่อน เพื่อจะได้มั่นใจว่าหลักสูตรที่จะเลือกเรียนมีคุณภาพ และได้รับการรับรองจาก สกอ.แล้ว.

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 20 เมษายน 2559](#)